

PHỤ LỤC THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ THUỘC CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC

(Tính đến ngày 30/12/2022)

STT	CHỈ SỐ THÀNH PHẦN	CƠ QUAN THỰC HIỆN	Tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực ảnh hưởng đến chỉ số thành phần thuộc Chi phí không chính thức		GHI CHÚ (nêu cụ thể cá nhân, tổ chức)
			CÓ	KHÔNG	
1	Các DN cùng ngành thường phải trả thêm các khoản CPKCT	- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Công an tỉnh.		X	
2	Công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi trả CPKCT.	- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Công an tỉnh.		X	
3	Tình trạng những nhiều khi giải quyết TTHC cho DN là phổ biến.	- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; - Công an tỉnh		X	
4	Các khoản CPKCT ở mức chấp nhận được .	- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Công an tỉnh.		X	
5	Tỷ lệ DN có chi trả CPKCT cho	- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;		X	

	cán bộ thanh, kiểm tra.	- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; - Công an tỉnh.			
6	Tỷ lệ DN phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại CPKCT.	- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Công an tỉnh.		X	
7	Tỷ lệ DN phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại CPKCT.	- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Công an tỉnh.		X	
8	Chi trả CPKCT là điều bắt buộc để đảm bảo trúng thầu.	- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Công an tỉnh.		X	
9	DN lo ngại tình trạng “chạy án” là phổ biến	- Tòa án nhân dân tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Công an tỉnh.			
10	Tỷ lệ DN trả CPKCT khi thực hiện thủ tục ĐKDN/ sửa đổi ĐKDN	- Sở Kế hoạch và Đầu tư - UBND các huyện, thành phố		X	
11	Tỷ lệ DN trả CPKCT khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện	- Sở Kế hoạch và Đầu tư - UBND các huyện, thành phố.		X	
12	Tỷ lệ DN trả CPKCT cho cán bộ thanh, kiểm tra tra phòng cháy,	Công an tỉnh			

	chữa cháy				
13	Tỷ lệ DN trả CPKCT cho cán bộ thanh, kiểm tra môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường			
14	Tỷ lệ DN trả CPKCT cho cán bộ quản lý thị trường.	Cục Quản lý thị trường			
15	Tỷ lệ DN trả CPKCT cho cán bộ thanh, kiểm tra thuế	Cục Thuế tỉnh			
16	Tỷ lệ DN trả CPKCT cho cán bộ thanh, kiểm tra xây dựng.	- Sở xây dựng - UBND các huyện, thành phố		X	

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô tương ứng.